

Số: /BC – UBND

Tân Khai, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023

Căn cứ Kế hoạch tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị trấn về việc tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND thị trấn Tân Khai báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO

Đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành các Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2023; Kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Kết luận 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48-CT/TU ngày 22/10/2020 của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chương trình trọng tâm của công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật hàng quý.

Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ; công tác đảm bảo TTATGT; công tác quản lý, thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2023 đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác này.

Chỉ đạo, triển khai quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động của thị trấn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện về công tác PCTP và VPPL năm 2023. Kế hoạch triển khai, huy động cả hệ thống chính trị tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm". Ban hành các Kế hoạch thực hiện các chuyên đề như: phòng chống tội phạm mua bán người, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan người dưới 18 tuổi, phòng ngừa tội phạm lừa đảo, trộm cắp, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, phòng ngừa tội phạm cờ bạc, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, phòng ngừa tội phạm cướp, cưỡng đoạt tài sản...

Chỉ đạo Công an thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản mang lại hiệu quả tích cực. Chỉ đạo duy trì thực hiện thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an với Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, UBMTTQVN thị trấn... trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý, giáo dục con em, duy trì thực hiện tốt các mô hình để nâng cao hiệu quả PCTP và VPPL trên địa bàn thị trấn. Lực lượng Công an và Quân sự thị trấn kiểm soát chặt chẽ trong phòng chống tội phạm trên địa bàn, đảm bảo an ninh, an toàn các ngày lễ lớn,

sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước và các đoàn khách đến thăm và làm việc tại địa bàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

1. Công tác phòng ngừa xã hội:

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ban chỉ đạo PCTP thị trấn các văn bản đề nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó đã chỉ đạo xem xét, đánh giá các nội dung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTP thị trấn nhằm bổ sung, điều chỉnh đưa hoạt động của BCD ngày càng hiệu quả hơn; tổ chức thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn và hoạt động phạm tội của tội phạm trộm cắp tài sản và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này; công văn chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, VPPL liên quan đến cờ bạc. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn tham gia thực hiện các kế hoạch kiểm tra liên ngành về hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội thị trấn năm 2023.

Các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tham gia tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm

2. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật

2.1. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH.

Trong năm CATT tiếp nhận 25 tin báo (gồm: 01 vụ cướp giật tài sản; 01 vụ giết người; 01 vụ đánh bạc; 02 vụ cố ý gây thương tích; 01 vụ chứa mại dâm; 01 vụ môi giới mại dâm; 07 vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ gây rối trật tự công cộng; 04 vụ ma túy; 02 vụ mua bán hàng cấm; 01 vụ làm giả con dấu tài liệu; 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 02 vụ hủy hoại tài sản). Xảy ra tại khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 5, khu phố 7.

So với cùng kỳ năm 2022 giảm, 05 vụ (25/30 vụ).

Kết quả xử lý: Chuyển đội ĐTTH Công an huyện 25 vụ, 26 đối tượng.

2.2. Vi phạm hành chính về TTXH:

- Xảy ra 06 vụ trong đó: 03 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ đánh bạc. So với năm 2022 giảm 01 vụ, (05/06 vụ); xảy ra tại: Khu phố 5, khu phố 1, khu phố 6, KP 7.

- Xử lý: Công an thị trấn ra Quyết định xử phạt 05 trường hợp với số tiền 26.500.000 đ (đã nộp vào ngân sách nhà nước 21.500.000đ).

2.3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTQLKT, tham nhũng và chức vụ

- *Về kinh tế:* Tổng số tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: 02 vụ 02 đối tượng.

a. Tội phạm về kinh tế: 02 vụ, 02 đối tượng vận chuyển hàng cấm (pháo, thuốc lá nhập lậu), không tăng không giảm so với cùng kỳ năm 2022.

b. Vi phạm pháp luật về kinh tế:

Phát hiện 00 vụ 00 đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ; giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

c. Về tham nhũng chức vụ: Không xảy ra.

2.4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm:

a. Tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm: Không xảy ra.

b. Vi phạm pháp luật về môi trường: Xảy ra 0 vụ; không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2022.

2.5. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy

Tổng số tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: 06 vụ 14 đối tượng.

a. Tội phạm về ma túy

Phát hiện, bàn giao CAH: 03 vụ 03 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022 (03/04).

b. Vi phạm pháp luật về ma túy

Phát hiện, lập hồ sơ xử lý 03 vụ 13 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; không tăng, không giảm so với cùng kỳ so với cùng kỳ năm 2022; Công an thị trấn lập hồ sơ XPHC 11 đối tượng, tổng số tiền xử phạt VPHC: 16.500.000đ.

3. Công tác điều tra, xử lý án; bắt giam giữ, xử lý, truy nã tội phạm, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm

- Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm: Không có

- Kết quả tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố:

+ Số cũ chuyển sang: Không có

+ Số mới: 25 tin báo.

+ Tổng số tin đã xác minh, giải quyết: 25 tin.

- Kết quả công tác truy nã tội phạm: Năm 2023 CATT đã phối hợp với Công an thị xã Ngã Bảy – Hậu Giang và Công an Trại Giam Cái Tàu – Cà Mau bắt 02 đối tượng truy nã.

4. Kết quả công tác kỹ thuật hình sự; Công tác vũ trang bảo vệ

- Phối hợp với Đội KTHS khám nghiệm hiện trường 07 vụ, CATT xác định, vẽ sơ đồ hiện trường 18 vụ. Đảm bảo đúng quy trình.

- Trên địa bàn có các cơ quan làm việc của lãnh đạo UBND huyện Hón Quán. LLCATT làm tốt công tác trực chiến, tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát giữ gìn TTATGT khi có các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh; Các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội, đối ngoại quan trọng...

5. Công tác quản lý hành chính về TTXH

Đã phối hợp với Đội CSQLHC về TTXH cấp tài khoản định danh điện tử cho **11203** trường hợp, trong năm cấp được **526** CCCD. Tiếp nhận 726 hồ sơ trên dịch vụ công, đã giải quyết 726 hồ sơ theo đúng quy định.

Lập danh sách các trường hợp chưa được cấp CMND 09 số, theo kế hoạch của Đề án 06/CP: **308** trường hợp

6. Công tác lập hồ sơ mới áp dụng biện pháp giáo dục tại thị trấn: 02 trường hợp (đạt 100% chỉ tiêu 2/2 trường hợp).

7. Công tác quản lý giam giữ; Thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, tái hoà nhập cộng đồng. Thị trấn Tiếp nhận 18 trường hợp tù tha về. Công an thị trấn đã hướng dẫn thủ tục đăng ký thường trú, cấp CCCD, định danh điện tử đồng thời tiến hành cảm hoá, giáo dục, giới thiệu việc làm cho người tái hoà nhập cộng đồng.

8. Công tác đảm bảo TTATGT:

Năm 2023 LLCA thị trấn thực hiện kế hoạch huy động LLCA thị trấn tham gia tuần tra kiểm soát 23 lượt, phát hiện và nhắc nhở 94 trường hợp và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 trường hợp, phạt tiền 56 trường hợp với số tiền 62.250.000đ (nộp vào ngân sách nhà nước), phạt cảnh cáo 14 trường hợp. Ngoài ra LLCA thị trấn cũng đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo an toàn về giao thông năm 2023 và Kiến toàn Ban ATGT thị trấn đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BATGT thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chức năng của mình.

- Phối kết hợp với Công an huyện, Đoàn Thanh niên thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ được 5 đợt có sự thu hút của 1.500 học sinh tham dự.

Trong năm đã xảy ra 04 vụ TNGT nghiêm trọng, hậu quả: 04 người chết, hư hỏng 05 xe mô tô (gồm đường ĐT756B: 02 vụ; Quốc lộ 13: 02 vụ). So với cùng kỳ năm 2022 giảm 03 vụ (04/07 vụ). Phân theo tuyến quản lý so với cùng kỳ năm 2022 không tăng, không giảm 02 vụ (02/02 vụ).

9. Công tác PCCC và CNCH:

UBND thị trấn đã thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” gồm 03 tổ liên gia (số 01, 02, 03) tại chợ Tân Khai và khu dân cư; tham mưu thành lập, kiện toàn Đội PCCC cơ sở với 52 thành viên. Tổ chức tuyên truyền về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh được 12 đợt 356 lượt người tham dự. Phối hợp với Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện tổ chức tập huấn về công tác PCCC & CNCH cho các thành viên nòng cốt trong thực hiện công tác PCCC & CNCH tại thị trấn: có 62 thành viên tham dự. Kiểm tra nhắc nhở 136 cơ sở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh thực hiện đúng quy định về công tác PCCC.

- Trong năm trên địa bàn thị trấn không xảy ra vụ việc cháy nổ nào.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2023, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chủ công là lực lượng Công an thực hiện tốt công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Tình

hình trật tự ATXH được đảm bảo; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Về tình hình phạm pháp hình sự xảy ra 25 vụ, so với năm 2022 giảm 05 vụ (25/30), về vi phạm hành chính xảy ra 05 vụ, so với năm 2022 giảm 01 vụ (5/6); vi phạm về ma túy xảy ra 06 vụ; vi phạm về Kinh tế môi trường xảy ra 02 vụ; Về TNGT nghiêm trọng xảy ra vụ 04 vụ, So với cùng kỳ năm 2022 giảm 03 vụ (04/7 vụ). Phân theo tuyến quản lý so với cùng kỳ năm 2022 không tăng, không giảm (2/02 vụ). Thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ đảm bảo không để xảy ra hoạt động băng nhóm tội phạm, xã hội đen, bảo kê. Các hoạt động phát động, xây dựng phong trào toàn dân được đổi mới, nâng cao hiệu quả, quy tụ được đông đảo người dân tham gia, một số mô hình tự quản đạt hiệu quả...Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn thị trấn vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:

Công tác tổ chức tuyên truyền pháp luật ở một số khu phố chưa được thường xuyên và sâu rộng đến từng hộ dân trong cộng đồng dân cư, cho nên việc nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn thấp, thể hiện qua ý thức cảnh giác quản lý tài sản, tinh thần tố giác tội phạm còn nhiều hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

1. Tập trung công tác nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động để chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Đảm bảo an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng; tham mưu có hiệu quả các vấn đề về an ninh xã hội, nhất là tình hình khiếu kiện đất đai; tình hình lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, tà đạo, đạo lạ để xâm phạm ANCT- TTATXH. Tổ chức có hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các đoàn lãnh đạo đến thăm và làm việc tại địa bàn.

2. Tăng cường triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm, đạt mục tiêu kép giảm 3-5% số vụ phạm tội về TTXH; mở các đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là trấn áp mạnh tội phạm giết người, gây thương tích, xâm phạm sở hữu, chống người thi hành công vụ, liên quan đến tín dụng đen; quyết liệt đấu tranh không để xảy ra hoạt động tội phạm có tổ chức, băng nhóm tội phạm. Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm ma túy đạt mục tiêu năm sau phát hiện, xử lý nhiều hơn năm trước.

3. Kiểm chế và phân đấu làm giảm cả 3 tiêu chí về TNGT trên các tuyến đường quản lý; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

4. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trong việc chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động tố tụng, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong tạm giữ, tạm giam; bảo vệ tuyệt đối an toàn Nhà tạm giữ, thực hiện tốt công tác hỗ trợ tư

pháp, công tác quản lý người bị kết án ngoài xã hội và công tác tái hòa nhập cộng đồng.

5. Làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, nhất là đa dạng hóa, đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong vào công tác PCTP và vi phạm pháp luật.

6. Xây dựng và thực hiện các Chương trình, Kế hoạch từng bước nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, kỹ thuật phòng chống tội phạm...) cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong điều tra, khám phá tội phạm với tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sử dụng công nghệ cao, mang tính quốc tế như hiện nay.

Trên đây là Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. UBND thị trấn Báo cáo kỳ họp thứ 7, HĐND thị trấn khóa XII./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- CT, các PCT. UBND thị trấn;
- Lưu: VP, VT.

CHỦ TỊCH